

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUAN HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT

Quan Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 842/STTTT-TTBCXB ngày 15/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Quan Hóa đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền với các nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, như: Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Lào; Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự; Luật phòng, chống ma túy; Luật phòng, chống mua bán người; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn mà tội phạm ma túy thường lợi dụng để móc nối, lôi kéo, mua chuộc người khác tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS đối với cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; ma túy, HIV/AIDS.

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy, cảnh báo trực diện cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và phụ huynh về hậu quả, tác hại, hiểm họa của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, chất hướng thần, các loại ma túy “núp bóng”, pha trộn, tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, shisha...; phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia vào hoạt động phạm tội và tệ nạn ma túy; cách thức

nhận biết, kỹ năng phòng ngừa, chủ động tham gia tố giác và cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy cho cơ quan chức năng.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; tình hình, tác hại của tệ nạn mại dâm; hành vi tình dục an toàn,... Trong đó tập trung vào các đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động trong các khu công nghiệp, các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhất là: Luật An ninh mạng, Luật Hình sự, những phương thức, thủ đoạn, đặc điểm nhận biết và cách phòng tránh đối với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó, tập trung tuyên truyền về: Thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thủ đoạn lợi dụng lòng tham của các cá nhân thông báo trúng thưởng lớn để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, yêu cầu chuyển tiền; thủ đoạn chiếm quyền sử dụng tài khoản (mạng xã hội Facebook, Zalo...), lập tài khoản mạo danh người khác, tuyển cộng tác viên làm việc online, thủ đoạn lợi dụng công nghệ Deepfake làm giả cuộc gọi video... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tiếp tục tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người. Trong đó ưu tiên các nhóm nguy cơ cao là phụ nữ và trẻ em gái ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ cao bị dụ dỗ, lừa gạt; các đối tượng là người thiếu việc làm, có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế; những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình éo le muốn thay đổi cuộc sống; nữ sinh vị thành niên, trẻ em gái lao động sớm, trẻ em lang thang; số phụ nữ trẻ em bị buôn bán trở về.

- Phản ánh kịp thời về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người và trấn áp tội phạm của các lực lượng chức năng; kịp thời biểu dương, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người và trấn áp tội phạm; đồng thời thường xuyên đăng tải, thông tin về công tác điều tra, xét xử các vụ việc để tạo sức răn đe.

II. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên đưa

tin, bài, phóng sự phản ánh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người và các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm, đồng thời phê phán, lên án những hành vi buôn bán, tàng trữ, tiếp tay trong việc vận chuyển, buôn bán ma túy; dụ dỗ, lừa gạt những người kém hiểu biết tiếp tay cho việc mua bán người và các tệ nạn xã hội.

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên các loại hình thông tin ở địa phương; nhất là trên hệ thống truyền thanh cấp xã.

- Thực hiện đăng tải các quy định của pháp luật và đưa tin, bài, phản ánh về các hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và các tệ nạn xã hội trên Trang thông tin điện tử. Đặc biệt đối với xã Hiền Kiệt có đường biên giới giáp nước CHDCND Lào, cần tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và mại dâm; các quy định của Nhà nước về xử lý vi phạm liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy; các nội dung cơ bản về quản lý, bảo vệ biên giới đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân ở khu vực biên giới; cảnh báo người dân cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn mà đối tượng ma túy thường lợi dụng để móc nối, lôi kéo, mua chuộc tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, mua bán người qua biên giới.

Nhằm góp phần làm giảm tình hình tội phạm về mua bán người và phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện. Định kỳ 6 tháng và 01 năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VHHT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Dũng